

Số: /BC- UBND

Thanh An, ngày tháng 02 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Về việc thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022.**

#### **I. Công tác chỉ đạo, điều hành**

UBND xã chỉ đạo, phối hợp các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định của pháp Luật về thực hiện luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đoàn thể mình quản lý.

UBND xã cũng tổ chức phối hợp, xây dựng quy chế hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể. Định kỳ lồng ghép quán triệt trong các hội nghị của Đảng cũng như Chính quyền, các ban ngành đoàn thể về các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng lãng phí. Đồng thời thực hiện cải cách hành chính mô hình 1 cửa thuận tiện cho việc giao dịch của nhân dân.

#### **II. Kết quả thực hiện**

Đầu năm 2022 UBND xã đã ban hành quyết định số 40/QĐ-UBND về chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xã Thanh An giai đoạn 2021-2025, quyết định số 41/QĐ-UBND về chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xã Thanh An năm 2022 .

Thực hiện công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách: Ngay từ đầu năm UBND đã xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động của UBND, ban hành quy chế sử dụng tài sản công, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trong đó có sự hợp bàn công khai minh bạch với đầy đủ các ban ngành đoàn thể. Về dự toán ngân sách năm được thảo luận và lập dự toán với các ban ngành đoàn thể, có sự thẩm định của ban kinh tế, ban pháp chế và được HĐND phê duyệt, được niêm yết công khai. Kết quả phê duyệt dự toán , kết quả thực hiện thu-chi ngân sách từng quý, 6 tháng đầu năm...đều được niêm yết công khai bằng văn bản, mẫu biểu trong vòng 30 ngày tại trụ sở UBND xã theo đúng quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp NSNN.

Về công tác thủ tục xử lý đất dôi dư, xen kẹt trên địa bàn cũng được UBND công khai tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phương án sử dụng nguồn kinh phí thu từ tiền xử lý đất để trả nợ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn được hợp bàn công khai minh bạch và được báo cáo số liệu cụ thể qua các kỳ họp trình HĐND xã.

Đồng thời UBND xã cũng xây dựng kế hoạch cụ thể hoá về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu của đơn vị, thực hiện triệt để việc

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức Hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng xuân mới, nghiêm cấm việc sử dụng các tài sản trang thiết bị của đơn vị để phục vụ nhu cầu riêng cho cá nhân, gia đình, người thân, nghiêm cấm các hoạt động nhân dịp lễ, tết tổ chức các đoàn tham quan, du lịch, lễ. hội, tổ chức liên hoan ăn uống lãng phí. Qua đó đã giúp cho cán bộ trong đơn vị nhận thức đầy đủ trách nhiệm và nêu cao tinh thần thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Qua đó kết quả thực hiện UBND xã đã lồng ghép và cắt giảm bớt số lượng các cuộc họp, hội nghị không cần thiết nâng cao chất lượng các cuộc họp trong cơ quan góp phần đổi mới nâng cao hiệu quả của sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban. Trong năm theo kế hoạch dự kiến chi là 105 triệu đồng, tuy nhiên đến 31/12/2022 chi cho hội nghị, hội thảo, tọa đàm là 54.713.000đồng. Số kinh phí tiết kiệm được chi cho việc tổ chức hội nghị, hội thảo. tọa đàm, hội họp là 50.287.000 đồng.

Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc, duy tu sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất của địa phương được thực hiện theo phương châm tiết kiệm tối đa. Theo kế hoạch đầu năm dự kiến chi cho công tác này là 350.000.000đồng, tuy nhiên đến 31/12/2022 tổng chi phí hết 161.800.000đ. Như vậy trong năm 2022 công tác mua sắm, sửa chữa, các trang thiết bị làm việc, sửa chữa duy tu cơ sở vật chất của địa phương đã tiết kiệm được 188.200.000đồng.

Chi phí các đợt tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỉ niệm (ngày thương binh liệt sỹ )theo dự toán là 90.000.000đồng, tuy nhiên đến 31/12/2022 tổng thực hiện chi hết 49.600.000đ. Như vậy đã tiết kiệm được 40.400.000đồng.

Thực hiện tiết kiệm giảm tối đa chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, tiền mua sách báo tạp chí, cước phí thông tin liên lạc,... : UBND xã luôn đôn đốc việc thực hành tiết kiệm điện như; tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi phòng cũng như không sử dụng điện thoại cơ quan vào mục đích cá nhân., sử dụng nước tiết kiệm. Kết quả năm 2022 chi phí mua sách báo tạp chí tiết kiệm được 4.257.500đồng so với dự toán. Chi phí cước phí thông tin liên lạc tiết kiệm được 8.150.000đồng. Chi phí tiền điện tiết kiệm được 4.758.427đồng. Chi phí sử dụng nước tiết kiệm được 1.200.000đồng.

Trong năm tổng dự toán giao được phân bổ sử dụng năm 2022 là : 5.646.077.935 đồng. Tổng số dự toán đã sử dụng là 5.348.824.008 đồng. Như vậy tổng số kinh phí tiết kiệm được so dự toán kinh phí được giao là: 297.253.927 đồng. Đạt 5,26%.

Ngoài ra các khoản tiết kiệm được trích lại theo đúng quy định. Ngay từ đầu năm kinh phí tiết kiệm 10% hoạt động chi thường xuyên để phục vụ công tác cải cách tiền lương là 65.380.000đ. Kinh phí tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2021 trở về trước là 146.936.699 đồng.

**Trong đầu tư XD CB đã thực hiện theo đúng quy trình, việc quyết định chủ trương đầu tư các công trình đã dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương được thông qua HĐND phê chuẩn. Các công trình XD CB của**

xã đều có sự giám sát chặt chẽ của Ban giám sát cộng đồng, ban thanh tra nhân dân. Chất lượng các công trình đều đạt chất lượng tốt, trong quá trình thi công xây dựng không xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện về chất lượng công trình.

Thực hiện tốt Luật lao động, Luật cán bộ công chức về sử dụng quản lý giờ làm việc, đảm bảo chất lượng công việc không vi phạm các quy định của Nhà nước, thực hiện giờ làm việc, lịch làm việc giờ mùa hè, giờ mùa đông theo quy định của trên, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ, từng thành viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

### **III. Đánh giá chung:**

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; các cán bộ, công chức, viên chức đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng.

Nhìn chung công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của xã trong năm qua đạt được hiệu quả tốt, không gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước, tài sản được cấp; đồng thời khai thác sử dụng có hiệu quả ngân sách, tài sản được cấp, đảm bảo không bị hư hỏng, mất do lỗi chủ quan của người sử dụng.

Tuy nhiên từng lúc từng nơi một số ban ngành công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Thực hiện công khai ở các ban ngành có lúc còn mang tính hình thức, cải cách hành chính mặc dù đã được đẩy mạnh nhưng từng lúc, từng nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa khắc phục được tình trạng lãng phí trong tổ chức bộ máy và sử dụng lao động. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân tuy nhiên do nề nếp làm việc đã thành thói quen nhất là việc sử dụng hiệu quả tài sản công, sử dụng điện thấp sáng, duy trì giờ giấc trong giờ làm việc đôi lúc còn có tập thể cá nhân duy trì chưa tốt cho nên việc tổ chức thực hiện cũng gặp không ít khó khăn.

### **IV. Phương hướng, nhiệm vụ , kiến nghị, đề xuất**

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương chính sách lớn của Trung ương trong những năm tiếp theo liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục tăng cường công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến các quy định về Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho cán bộ công chức bằng các hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả, nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuyên truyền, giáo dục ý thức cho mỗi cá nhân - Để tự mỗi cá nhân nhận thức việc thực hiện đúng nề nếp nội quy của cơ quan cũng là thực hiện tốt “Thực hành tiết kiệm

chống lãng phí”. Gắn trách nhiệm và khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân, việc chấp hành thời gian cũng như hiệu quả công việc, tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng làm việc 1 cửa trong cải cách hành chính.

Thực hiện tốt công tác công khai minh bạch trên các lĩnh vực: Phân bổ và sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công; các nguồn vốn huy động của nhân dân; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Xã tiếp tục thực hiện nghiêm các chế độ quản lý tài chính; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, hạn chế tối đa những khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch; tiết kiệm trong mua sắm tài sản, tiết kiệm công tác phí, giảm kinh phí chi hội nghị, sơ kết, tổng kết, gặp mặt ... vv.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Thanh An về thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022

**Nơi nhận:**

- TT Đảng- HĐND- UBND xã;
- Các ban ngành đoàn thể
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đắc Chiêm**

**BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN DÙNG CHO **NGÂN SÁCH CẤP XÃ** NĂM 2022**

STT	Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
	<b>Tổng cộng (A+B+C)</b>	<b>100</b>	82
<b>A</b>	<b>Một số chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể trong chi thường xuyên</b>	<b>60</b>	52
1	Chi sách, báo, tạp chí	8	8
2	Chi cước phí thông tin liên lạc	8	8
3	Chi sử dụng điện	8	8
4	Chi xăng, dầu	8	0
5	Chi sử dụng nước	8	8
6	Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp	8	8
7	Chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm	8	8
8	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc	4	4
<b>B.</b>	<b>Kết quả tiết kiệm tổng kinh phí quản lý hành chính (loại trừ số kinh phí đã thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương)</b>	<b>40</b>	30
1	Tiết kiệm dưới 5% so với dự toán kinh phí được giao	15	
2	Tiết kiệm trên 5% đến 9% so với dự toán kinh phí được giao	30	30
3	Tiết kiệm trên 9% so với dự toán kinh phí được giao	40	
<b>C.</b>	<b>Đánh giá việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi thường xuyên</b>		
1	Có khoản chi bị Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán do chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ	-5	0
2	Có khoản chi bị cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ	-5	0
3	Có trường hợp khác bị phát hiện chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ	-5	0